

Bảo đảm tưới, tiêu cho sản xuất vụ xuân

Cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân trong việc chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh hại lúa và cây màu xuân, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Hưng Hà đã cùng với các địa phương chủ động duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi và tổ chức giải phóng dòng chảy, tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ xuân.



Giải phóng dòng chảy bảo đảm tưới, tiêu phục vụ sản xuất.

Vụ xuân năm 2019, huyện Hưng Hà gieo trồng trên 12.000ha lúa và cây màu. Ngay từ đầu vụ, các địa phương trong huyện đã tăng cường công tác làm thủy lợi đồng xuân đồng thời phát động ra quân làm thủy lợi nội đồng. Cán bộ, nhân dân các địa

phương đã tiến hành nạo vét, đào đắp mương máng, bờ vùng, bờ thửa với khối lượng hàng chục nghìn mét khối và vệ sinh đồng ruộng. Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cho biết: Đơn vị đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện

trạng hệ thống các công trình thủy lợi, tiến hành duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, hệ thống máy đóng mở cống đập, các trạm bơm tưới, tiêu, tu bổ lưới chắn rác tại các trạm bơm. Từ đầu năm đến nay, Xí nghiệp đã triển khai sửa chữa, bảo dưỡng 50

cống dưới đê và nội đồng cùng 10 trạm bơm với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Tổ chức thay thế cánh cống tưới của trạm bơm Minh Tân. Xí nghiệp cũng thường xuyên kiểm tra các vị phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép trên hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, phối hợp với chính quyền địa phương nhắc nhở, lập biên bản xử lý 12 vụ vi phạm. Phân công nhân viên thường xuyên giải phóng dòng chảy trên các sông trực, từ đầu năm đến nay đã giải phóng được trên 700.000m² bèo bống, vật cản, rác các loại. Xí nghiệp cũng chỉ đạo nhân viên trực vận hành các cống dưới đê như Việt Yên, Đào Thành, Lão Khê... để bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất. Ông Nguyễn Văn Tuyền, trưởng trạm bơm Minh Tân cho biết: Trạm bơm hiện có 8 máy, công suất 8.000m³/máy/giờ, bảo đảm tưới, tiêu cho trên 3.200ha lúa và hoa màu của các xã Minh Tân, Đức Lập, Kim Trung, Thái Phương, Minh Hòa, Văn Lang. Nhân viên trạm

bơm thường tổ chức vớt rác, bèo bống 1 lần/tuần. Nhìn chung năm nay khối lượng rác ít hơn so với những năm trước nên chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn. Trạm cũng đã kiểm tra hệ thống máy bơm, tiến hành thay 2 cánh cống, bảo đảm phục vụ an toàn cho sản xuất vụ xuân.

Được biết, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Hưng Hà còn phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cán bộ, nhân dân ý thức được tầm quan trọng của việc làm thủy lợi. Huy động máy móc, nhân lực phối hợp với các địa phương tiến hành giải phóng bèo bống, vật cản trên các sông trực, sông dẫn và xây dựng phương án bảo đảm tưới, tiêu, nhất

là đối với các khu vực úng trũng. Xí nghiệp cũng phối hợp tiến hành nạo vét sa bồi bảo đảm phục vụ sản xuất. Theo ông Nguyễn Văn Hà, Xí nghiệp chỉ đạo nhân viên thường xuyên bám sát tình hình thời tiết, tình hình sản xuất trong huyện để thực hiện tốt phương án tưới, tiêu, khai thác tối đa năng lực công trình cung cấp nước và phòng, chống úng trong quá trình sản xuất. Chuẩn bị phòng ngừa để sẵn sàng vận hành các trạm bơm, xử lý các tình huống khi xảy ra ngập úng. Qua đó, cùng với các địa phương thực hiện các phương án, kế hoạch tưới, tiêu và xử lý khi có tình huống xảy ra, góp phần giành vụ xuân thắng lợi.

MAI THƯ



Nhân viên trạm bơm Minh Tân (Hưng Hà) kiểm tra, bảo dưỡng máy móc.

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN VŨ THƯ Tổng dư nợ cho vay đạt trên 329,8 tỷ đồng



Từ nguồn vốn vay của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư, nông dân xã Việt Hưng vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Tính đến ngày 31/3/2019, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Vũ Thư có tổng nguồn vốn thực hiện đạt trên 335,7 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt trên 329,8 tỷ đồng, đạt 95,8% kế hoạch và tăng 2,15% so với tháng 12/2018; chủ yếu là các chương trình ủy thác thông qua 4 tổ chức hội cho 12.044 hộ vay ở 334 tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã, thị trấn. Tuy nhiên, nguồn vốn ủy thác của huyện còn thấp chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người vay; một số tổ tiết kiệm và vay vốn chưa tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ, nợ quá hạn lên đến 369,3 triệu đồng, tăng 39,2 triệu đồng; tỷ trọng cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo mới đạt 7,5% tổng dư nợ.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vũ Thư tập trung mở rộng, thu hút đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất.

QUYNH LƯU

MINH QUANG Đưa hồng đầu mùa mất giá



Ảnh minh họa

Từ đầu tháng 4, diện tích dưa hồng xã Minh Quang (Vũ Thư) đã cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên. Năm nay dưa đầu mùa chỉ đạt khoảng 8.000 - 10.000 đồng/kg, giảm 3.000 - 5.000 đồng so với đầu mùa các năm trước.

Nguyên nhân khiến giá dưa giảm vì quả đầu mùa nhỏ hơn mọi năm 1 - 1,5 lần. Người dân Minh Quang cho biết, đầu vụ thời tiết bất thường, giai đoạn đậu quả có mưa nhiều nên chất lượng quả kém. Tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, người trồng dưa phải phun trừ sâu bệnh nhiều lần. Đặc biệt, một số hộ dùng quá nhiều thuốc trừ cỏ khi dọn ruộng, đây cũng là nghi vấn khiến dưa quả ít, nhỏ hơn so với mọi năm. Tuy nhiên đây mới là lứa quả đầu. Hiện tại, người dân vẫn hy vọng lứa quả sau sẽ to đều hơn, bảo đảm nguồn cung ra thị trường, được mùa, được giá.

Minh Quang là địa phương có truyền thống trồng dưa hồng, dưa lê nhiều năm nay với khoảng 20ha, tập trung ở cánh đồng chùa Am của các thôn Trực Nho, La Uyển. Tuy nhiên, thời gian gần đây diện tích màu trồng các loại cây này đã giảm khoảng 2ha. Nguyên nhân một phần do giá cả bấp bênh, sản xuất phụ thuộc vào thời tiết.

HÀ THANH (Đài TTTH Vũ Thư)

Những năm qua, xã Thụy Phong (Thái Thụy) tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư thúc đẩy ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ phát triển. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn khởi sắc và tạo điều kiện thuận lợi để địa phương về đích nông thôn mới.

Được địa phương tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất, cách đây 6 năm, gia đình anh Vũ Thanh Tân, thôn 2 Đông Hồ, xã Thụy Phong mở cơ sở sản xuất may gang tay xuất khẩu. Không chỉ bảo đảm kinh tế gia đình, cơ sở may của anh còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 35 lao động của địa phương. Anh Tân cho biết: Phần lớn lao động ở cơ sở đều là những người quá tuổi hoặc không có điều kiện thời gian để vào làm việc trong các doanh nghiệp. Gia đình mở cơ sở sản xuất này đã giúp chị em có việc làm ổn định và thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu sản xuất năm 2018 của gia đình anh Tân đạt 1,5 tỷ đồng, trừ mọi chi phí lãi 300 triệu đồng. Hiện tại, diện tích nhà xưởng sản xuất có 400m², anh Tân mong muốn mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho nhiều người trong thôn, trong xã.

THUY PHONG Điểm sáng phát triển công thương



Thương mại, dịch vụ phát triển tạo diện mạo mới cho xã Thụy Phong.

Cũng phát triển về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, anh Vũ Duy Hào, thôn 1 Phong Lầm lại đi vào nghề may tre đan. Hiện nay, cơ sở sản xuất của anh đang giải quyết việc làm trực tiếp cho hơn 10 lao động và gần 200 lao động vệ tinh trong xã. Mỗi năm, anh Hào tổ chức sản xuất, thu mua và tiêu thụ trên 2 vạn sản phẩm may tre đan, đạt doanh thu hàng tỷ đồng.

Ở Thụy Phong, một vài năm trở lại đây, ngành nghề công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: mây tre đan, cơ khí, chế biến gỗ, xây dựng, may mặc phát triển đều khắp ở 10 thôn đã giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 2.000 lao động và mang về cho địa phương trên 100 tỷ đồng/năm; riêng năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã đạt gần 146 tỷ đồng.

Phát huy lợi thế địa phương có tuyến đường tỉnh 456 chạy qua và có 2 chợ nông thôn: chợ Hồ, chợ Đông Hòa, người dân Thụy Phong không ngừng phát triển dịch vụ buôn bán, kinh doanh. Các dịch vụ văn hóa, ăn uống, thương mại tổng hợp phát triển mạnh thu hút trên 1.500 lao động, tạo ra sự sầm uất cho một vùng quê và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

của nhân dân. Ông Vũ Văn Châm, cán bộ xây dựng - giao thông - công thương xã Thụy Phong cho biết: Hoạt động thương mại, dịch vụ đang là nguồn thu nhập lớn và chủ yếu của nhiều hộ gia đình trong xã, duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Giá trị thương mại, dịch vụ ước năm 2018 của xã đạt hơn 112,6 tỷ đồng, tăng 17,44% so với năm 2017 và chiếm 33,95% trong tổng giá trị sản xuất của địa phương.

Có được những kết quả đáng mừng đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Thụy Phong tích cực tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, huyện, xã để các tầng lớp nhân dân nắm bắt thời cơ. Các tổ chức đoàn thể tích cực vận động hội viên, đoàn viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, dạy nghề và đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Chị Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ

nữ xã Thụy Phong cho biết: Cùng với các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thành lập các tổ tiết kiệm, vay vốn và tín chấp cho hội viên vay vốn để xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh. Hội đã tín chấp cho 263 hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 8 tỷ đồng của hai ngân hàng: Chính sách xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hầu hết hội viên đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và phát huy hiệu quả góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng tỷ lệ hộ khá, giàu trong toàn Hội.

Theo ông Nguyễn Văn Doãn, Chủ tịch UBND xã Thụy Phong, chính sự bứt phá trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 1,69%; năng tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 99,5% và thu nhập bình quân đầu người đạt gần 45,9 triệu đồng/người/năm. Những con số đó đang tạo niềm vui và động lực cho các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và trở thành xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019.

KHẮC DUÂN

VŨ CHÍNH

Phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Mặc dù đã tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng trên địa bàn xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) vẫn xuất hiện ổ dịch. Những ngày này, công tác khoanh vùng, dập dịch, khống chế lây lan được địa phương triển khai quyết liệt.

Có mặt tại gia đình ông Vũ Ngọc Duyên ở thôn Vũ Trường là hộ có lợn chết chuẩn bị đưa đi tiêu hủy, các thành viên của đội tiêu hủy lợn nhanh chóng rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi và khu vực xung quanh nhà chủ hộ. Con lợn nái đã chết nặng hơn 70kg được bọc kín trong nilon trước khi đưa lên xe kéo ra khu vực tiêu hủy. Để phòng nguồn bệnh phát tán lây lan sang những hộ chăn nuôi xung quanh, đội tiêu hủy lợn chọn con đường

vắng, xa khu dân cư để vận chuyển lợn. Tiếp đó, hai thành viên trong đội thực hiện việc rắc vôi bột toàn bộ các đường ra, lối vào trong thôn để tiêu độc, khử trùng. Sau khi hoàn tất việc tiêu hủy lợn, các dụng cụ như xe kéo, cước, xẻng đều được phun hóa chất khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh.

Ông Nguyễn Văn Doanh, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Vũ Chính cho biết: Toàn xã có 150 hộ chăn nuôi với 550 con lợn. Tính đến ngày 8/4, trên địa bàn xã có 6 thôn trong

tổng số 14 thôn, tổ dân phố phát hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Số lợn đã tiêu hủy là 29 con với tổng trọng lượng 1.933kg. Trước sự lây lan của bệnh dịch, bên cạnh công tác phòng, chống, địa phương đặc biệt chú trọng việc tiêu hủy lợn chết bảo đảm đúng quy trình tránh lây lan nguồn bệnh và gây ô nhiễm môi trường. Quá trình kiểm đếm, tiêu hủy lợn đều có sự tham gia, giám sát chặt chẽ của cán bộ thành phố phụ trách xã, đại diện lãnh đạo xã, công an xã, cán bộ thú y, lãnh đạo thôn mới có

lợn tiêu hủy. Cùng với công tác tiêu hủy lợn, cán bộ thú y xã cũng hướng dẫn các hộ chăn nuôi có lợn ốm, chết thực hiện các biện pháp cách ly đàn lợn khỏe mạnh để quản lý, chăm sóc, tăng cường sức đề kháng. Địa phương còn tổ chức cho toàn bộ hộ chăn nuôi, hộ giết mổ, buôn bán, kinh doanh thịt lợn trên địa bàn xã ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không giao dịch, không bán, giết mổ lợn ốm, chết, không vứt xác lợn ra môi trường.

Ông Phan Văn Báu, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết: Từ khi chưa xuất hiện ổ dịch, địa phương đã bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa sự xâm nhiễm của bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch, ngày 29/3, trên địa bàn xã đã xuất hiện ổ dịch. Địa phương đã nhanh chóng huy động nhân lực tại chỗ để xử lý dịch và đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, thông tin về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi để người dân biết; kịp thời triển khai phương án khoanh vùng, dập dịch, ngăn chặn lây lan; thực hiện nghiêm việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn trên địa bàn. Cùng với công tác dập dịch, thời gian tới chúng tôi tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm khống chế, không để bệnh

dịch tả lợn châu Phi lây lan, trong đó phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của xã cùng với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố giám sát chặt chẽ tình hình đàn lợn tại các hộ chăn

nuôi để kịp thời xử lý khi bệnh dịch xảy ra; hướng dẫn người dân nuôi áp dụng nghiêm ngặt việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi. Địa phương

cũng tuyên truyền để người dân không quay lưng với thịt lợn, biết lựa chọn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn ở những cơ sở uy tín đồng thời chế biến hợp vệ sinh, bảo đảm cho sức khỏe.

THANH HUYỀN



Các dụng cụ phục vụ tiêu hủy lợn được phun hóa chất khử trùng.